



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๐๙๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๗๓๑๔

ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้อสั่งการเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน โดยให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการการตรวจร่างกาย และอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ อาทิ เครื่องวัดความดัน ฯลฯ เพื่อดูแลพนักงานในสถานประกอบการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานในการบริการ และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขอความร่วมมือสถานประกอบการจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อดูแลเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ

/๔. สำหรับ...

๔. สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงเรียนมาโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕

ผู้ประสานงาน สุจิตรา ดาวเรือง โทร. ๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘



๑๑๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 56840
วันที่ 24 ต.ค. 2562
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๔

ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๗๓๑๔

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace


เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๔๖๕๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้หน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในประเด็นการส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการการตรวจร่างกาย และอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ อาทิ เครื่องวัดความดัน ฯลฯ เพื่อดูแลพนักงานในสถานประกอบการเป็นสำคัญ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๑๐๑๐๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อจะได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป อนึ่ง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติหน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
เลขรับ 1607
วันที่ 25 ต.ค. 2562
เวลา.....น.

กพอ

สำนักงานนโยบายและแผน สป.
วันที่ 18 ต.ค. 2562
เลขรับที่ 8832
เวลา 14:22



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 18 ต.ค. 2562
เลขรับ 36888
เวลา

ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๑๑๖๐๐

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กพด.สนม.สป
เลขรับที่ 1596
วันที่ 18 ต.ค. 62

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace

ตามที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานและสักขีพยานในพิธี พร้อมมอบนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace และเยี่ยมชมนิทรรศการ “คนวัยทำงานสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี มีความสุข” เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อสั่งการในพิธีลงนามฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ขอได้โปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางนิตยา ทิรัญบุรณะ ฐวธรรม

(นางนิตยา ทิรัญบุรณะ ฐวธรรม)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๖๒๑
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๒๖



สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace ระหว่าง มท. รง. สธ. อก. กทม. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และมอบนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ พร้อมชมนิทรรศการ “คนวัยทำงานสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี มีความสุข” เปิดตัวแนวทาง ๑๐ Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ สรุปข้อสั่งการฯ ดังนี้

ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยุทธศาสตร์ ชาติ
๑	การศึกษาและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพขององค์กร - ให้ สธ. ร่วมกับ อก. (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) และ สสส. พิจารณาดำเนินการศึกษาค่าความสุข Happinometer จากพนักงานในสถานประกอบการหรือโรงงานต่าง ๆ โดยจำแนกขนาดสถานประกอบการขนาดใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อเชื่อมโยงกับการส่งเสริมสุขภาพขององค์กร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างเสริมสุขในองค์กรเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือโรงงานนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	สธ. / อก. / สสส.	๙.๒	๓
๒	การให้ความสำคัญถึงปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานในองค์กร - ให้ สธ. ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญถึงปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานในองค์กร อาทิ ความเครียด ภาวะน้ำหนักเกิน มลพิษจากการผลิต ฯลฯ รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสนับสนุนสุขภาพขององค์กรแก่พนักงาน เช่น อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นต้น	สธ. และ สสส.	๙.๒	๓



ลำดับ	ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	หน่วยงาน รับผิดชอบ	นโยบาย รัฐบาล	ยุทธศาสตร์ ชาติ
๓	การส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน - ให้ สธ. ร่วมกับ มท. อก. รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดสวัสดิการการตรวจร่างกาย และอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ อาทิ เครื่องวัดความดัน ฯลฯ เพื่อดูแลพนักงานในสถานประกอบการเป็นสำคัญ	สธ. / มท. / อก. / รง.	๙.๒	๓
๔	การส่งเสริมโครงการสาวไทยแถมแดง - ให้ สธ. ร่วมกับ สสส. ส่งเสริมหญิงวัยเจริญพันธุ์ ให้บริโภคอาหารครบโภชนาการ พร้อมเสริมธาตุเหล็กและโฟเลต เพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะโลหิตจางและความเสี่ยงของทารกพิการแต่กำเนิด	สธ. / สสส.	๙.๒	๓

ทั้งนี้ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จัดทำโดย
กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พล วีระไวทยะ, สุเบญจา ปัญญา สรุปรายงาน
พูลสุข งามระเบียบ ตรวจรายงาน

